



ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด  
เรื่อง การยื่นขอเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสาขมาสัณห์ ครั้งที่ 2/2563

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสาขมาสัณห์ ครั้งที่ 2/2563 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นั้น สหกรณ์ฯ ได้กำหนดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่วิสาขมาสัณห์ บริเวณโดยรอบลานน้ำพุ และบริเวณถนนด้านหน้าลานน้ำพุ โดยยกเว้นพื้นที่บริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารสุรพัฒน์ 2 ซึ่งเป็นจุดคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาขอใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า ให้ติดต่อขอรับใบเสนอราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด เลขที่ 669 หมู่ 5 ถนนราชสีมา - ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร. 081-7259532, 044-211037, 044-211558 - 60 ต่อ 1, 124, 126 โดยดำเนินการดังนี้

ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นขอเสนอราคาพร้อมหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองห้าง/บริษัท (กรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือหนังสือมอบอำนาจ) และเงินค่าประกันของเป็นเงินสด จำนวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการเปิดซองและพิจารณาของการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสาขมาสัณห์ โดยยื่นขอเสนอราคาด้วยตนเอง (หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ให้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ) ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (หากพื้นที่กำหนดสหกรณ์ฯ จะไม่รับซองโดยเด็ดขาด)

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาขอเสนอราคาการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสาขมาสัณห์ ครั้งที่ 2/2563 จะทำการเปิดซองเสนอราคา และสหกรณ์ฯ จะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์นครราชสีมา จำกัด และกำหนดให้ทำสัญญาหลังประกาศผลการพิจารณา

เงื่อนไขและสิทธิในการพิจารณาตัดสิน ดังนี้

1. คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาขอเสนอราคาการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสาขมาสัณห์ ครั้งที่ 2/2563 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่สูงเกินไปก็ได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และให้ถือว่า การตัดสินของคณะกรรมการเปิดซองฯ เป็นที่สิ้นสุด

ผู้เสนอราคาจะต้องยอมรับเงื่อนไขตามประกาศ และจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งคณะกรรมการเปิดซองฯ อาจพิจารณายกเลิกการเสนอราคา หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

2. ให้ผู้ยื่นขอเสนอราคาเข้าร่วม และรับฟังผลการพิจารณา ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. หากผู้เสนอราคารายใดไม่มารับฟังผลการพิจารณาตาม วัน เวลา ดังกล่าว ให้ถือว่ารับทราบ และยอมรับในผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองฯ ทั้งสิ้น

3. การพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาของเสนอราคาการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2563 จะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ยื่นขอเสนอราคาสูงสุด เพื่อให้มาทำสัญญาภายในกำหนด วัน เวลา ตามประกาศฯ หากไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าผู้นั้นละสิทธิในการทำสัญญา ทางสหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินค่าประกันของให้ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ และจะพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นขอเสนอราคาในลำดับถัดไป ให้มาทำสัญญาภายใน วัน และ เวลาที่คณะกรรมการเปิดซองฯ กำหนด และผู้เสนอราคาสูงสุดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันระหว่างราคาที่ได้รับคัดเลือกสูงสุดกับราคาของผู้เสนอราคาลำดับถัดไปให้กับสหกรณ์ฯ ผู้ยื่นขอเสนอราคารายที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเปิดซองฯ ตามวรรคหนึ่ง สหกรณ์ฯ จะคืนเงินค่าประกันของให้ ต่อเมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกได้ทำสัญญากับสหกรณ์ฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว

4. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องชำระเงินสดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในวันทำสัญญา พร้อมเงินประกันความเสียหายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จำนวน 30,000.- บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระให้เสร็จสิ้น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563



(นายวิเชียร ชชาติมุดง)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด